



ĐƯA NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh



Đồng chí Đảng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường.
Ảnh: THÀNH TÂM

Sáng ngày 19/9, đồng chí Đảng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường về công tác quản lý tài nguyên và môi trường. Đồng chí Phạm Văn Xuyên, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số ngành dự buổi làm việc.

triển khai thực hiện, hoàn thành cơ bản nhiệm vụ theo kế hoạch và các nhiệm vụ đột xuất. Sở đã chủ trì xây dựng, tham mưu UBND tỉnh ban hành 36 văn bản quản lý về lĩnh vực tài nguyên và môi trường; thực hiện 4/6 nhiệm vụ trong chương trình công tác năm 2018 của UBND tỉnh; hoàn thành trước và trong thời hạn quy định 61/61 nhiệm vụ UBND tỉnh. Chủ tịch UBND tỉnh xem xét 169

hồ sơ giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất, gia hạn thời gian thuê đất, thu hồi đất, cho thuê đất, diện tích trên 258ha; ký cấp 101 giấy chứng nhận của ngành Tài nguyên và Môi trường; chia sẻ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện. Đồng thời, chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý đất đai, môi trường, tài nguyên khoáng sản.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Đảng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận những kết quả đã đạt được của ngành Tài nguyên và Môi trường; chia sẻ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện. Đồng thời, chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý đất đai, môi trường, tài nguyên khoáng sản.
(Xem tiếp trang 4)
MINH NGUYỆT - KHẮC DUÂN

Mít tinh hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn



Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và các đại biểu dự lễ mít tinh.
Ảnh: HIỂN TRÂM

Sáng ngày 19/9, tại Nhà Văn hóa lao động tỉnh, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh, Hội LHPN tỉnh tổ chức lễ mít tinh hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2018. Lãnh đạo Trung ương Hội LHPN Việt Nam và các đồng chí: Đảng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Tiến Thành, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; Đỗ Đình An, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Thái Bình; Phạm Văn

Xuyên, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tới dự.
Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn do Australia khởi xướng từ năm 1993 và được Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) phát động trên phạm vi toàn cầu, tổ chức định kỳ vào tuần thứ 3 tháng 9 hàng năm. Chủ đề chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2018 là "Quản lý rác thải vì môi trường nông thôn bền vững" nhằm nhấn mạnh vai trò quan trọng của công tác quản lý môi trường, đặc biệt là công tác
(Xem tiếp trang 4)
PHƯƠNG ANH

► Thỏa thuận hợp tác chương trình khách hàng lớn của Vietnam Airlines

Chiều ngày 19/9, UBND tỉnh tổ chức buổi làm việc với chi nhánh Vietnam Airlines khu vực miền Bắc (Tổng công ty Hàng không Việt Nam - Vietnam Airlines) để thảo luận về thỏa thuận hợp tác chương trình khách hàng lớn của Vietnam Airlines. Đồng chí Phạm Văn Ca, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc.
Tại buổi làm việc, hai bên đã thảo luận về một số nội dung bản thỏa thuận phục vụ khách hàng lớn của Vietnam Airlines. Theo đó, Vietnam Airlines cam kết đáp ứng tốt nhất về thời gian, hành trình và sự đa dạng, phức tạp của các đoàn công tác tỉnh, thành phố trong nước cũng như quốc tế; cung cấp các chính sách ưu đãi cho khách hàng lớn của tỉnh và hỗ trợ các công ty, tổ chức có khách hàng thường xuyên sử dụng sản phẩm dịch vụ của Vietnam Airlines.

Đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh đã thông báo tình hình phát triển kinh tế - xã hội của Thái Bình thời gian qua và xu hướng nhu cầu của người dân sử dụng dịch vụ hàng không. Với mối quan hệ sẵn có giữa UBND tỉnh và Vietnam Airlines, đồng chí đề nghị hai bên tăng cường phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau cùng phát triển. Cùng với tạo điều kiện cho
(Xem tiếp trang 4)
HÀ THANH

► HỘI NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM/ĐIÔXIN HUYỆN QUỲNH PHỤ Đại hội đại biểu lần thứ III

Sáng ngày 19/9, Hội Nạn nhân chất độc da cam/Điôxin huyện Quỳnh Phụ tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ III, nhiệm kỳ 2018 - 2023. Dự Đại hội có đại diện Hội Nạn nhân chất độc da cam/Điôxin tỉnh; lãnh đạo huyện và 110 đại biểu đại diện cho hơn 2.600 hội viên trong huyện.

Nhiệm kỳ 2013 - 2018, với sự nỗ lực, đoàn kết, nhiệt tình, trách nhiệm của cán bộ, hội viên, các cấp hội nạn nhân chất độc da cam/Điôxin trong huyện đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, góp phần xoa dịu nỗi đau da cam, từng bước nâng cao vai trò, vị thế của hội trong cộng đồng. Các cấp hội đã vận động trao tặng hơn 4.960 suất quà, phương tiện phục hồi chức năng, quần áo và hỗ trợ xây, sửa nhà cho 65 hội viên với tổng trị giá trên 4 tỷ đồng. Hội đã tổ chức cho 1.300 lượt hội viên đi tẩy độc và phối hợp với Công ty Cổ phần Đông nam dược Nguyễn Thiệu khám bệnh, cấp thuốc cho hàng trăm lượt hội viên; đã vận động được trên 950 triệu đồng để thăm hỏi, trợ cấp khó khăn, trao tặng quà cho hội viên vào dịp lễ, tết.
(Xem tiếp trang 4)
HOÀNG LANH

► VŨ THƯ Tổ chức cho thiếu nhi vui tết Trung thu

Tối ngày 18/9, tại quảng trường trung tâm huyện, Ban Chỉ đạo tết Trung thu huyện Vũ Thư tổ chức chương trình "Hội trại trung thu" và "Đêm hội trăng rằm" năm 2018 với chủ đề "Vàng trăng yêu thương" vui tết Trung thu cho thiếu niên, nhi đồng. Đêm hội diễn ra trong không khí vui tươi, sôi nổi thu hút hàng trăm thiếu niên, nhi đồng và đông đảo nhân dân tới tham gia. Đến với đêm hội, các em thiếu niên, nhi đồng được hòa mình vào các bài hát, múa như: lễ rước đèn, lên thăm chú Cuội, múa sư tử. Nhân dịp này, các tổ chức, đoàn thể và các doanh nghiệp, nhà hảo tâm đã trao tặng 79 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng cho các em học sinh nghèo vượt khó, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Chương trình này được huyện Vũ Thư tổ chức hàng năm, để lại ấn tượng đẹp đối với thiếu niên, nhi đồng, thể hiện sự quan tâm của các cấp, các ngành, qua đó động viên các em chăm ngoan, học giỏi. Sau "Đêm hội trăng rằm" cấp huyện, các xã, thị trấn sẽ đồng loạt tổ chức "Đêm hội trăng rằm" vui tết Trung thu cho thiếu niên, nhi đồng vào tối ngày 23/9 (14/8 âm lịch).

• Tập huấn chuyên môn về sử dụng thuốc, hóa chất, vật tư y tế



Xét nghiệm tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Ngày 19/9, Sở Y tế tổ chức hội nghị tập huấn chuyên môn về quản lý, sử dụng thuốc, hóa chất, vật tư y tế. Đối tượng dự tập huấn là lãnh đạo các bệnh viện, trưởng khoa dược và trưởng phòng kế hoạch các bệnh viện trong tỉnh.

Tham dự tập huấn, các đại biểu nghe một số văn bản của Bộ Y tế về quản lý sử dụng thuốc, hóa chất, vật tư y tế; hướng dẫn hoạt động của hội đồng thuốc và điều trị trong bệnh viện; những thuận lợi, khó khăn trong quản lý, sử dụng thuốc tại các đơn vị. Đồng thời hướng dẫn chu trình quản lý, xây dựng kế hoạch đầu thầu, lựa chọn nhà thầu, mua sắm, sử dụng thuốc, hóa chất, vật tư y tế; mối quan hệ sử dụng thuốc trong bệnh viện; yếu tố ảnh hưởng đến việc sử dụng thuốc bảo đảm hiệu quả, an toàn, tiết kiệm cho người bệnh.

Tại hội nghị, các đại biểu còn trao đổi một số vấn đề vướng mắc gặp phải trong quá trình quản lý, sử dụng thuốc, hóa chất, vật tư y tế tại đơn vị mình để cùng tìm giải pháp tháo gỡ.

• Truyền thông chăm sóc sức khỏe người cao tuổi

Trung tâm Dân số - KHHGD huyện Đông Hưng vừa tổ chức truyền thông chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tại xã Hồng Châu (Đông Hưng).

Trước thực trạng già hóa dân số song chất lượng cuộc sống người cao tuổi thấp, người cao tuổi còn mắc nhiều bệnh, thời gian sống khỏe mạnh không cao, Trung tâm Dân số - KHHGD huyện Đông Hưng đã truyền thông tới các thành viên câu lạc bộ người cao tuổi giúp người cao tuổi của xã các nội dung liên quan đến chăm sóc sức khỏe. Trong đó, chú trọng hướng dẫn người cao tuổi cách phòng, chống bệnh tật ở người già, phòng bệnh tật theo mùa, đặc biệt là những người cao tuổi mắc các bệnh mãn tính không lây nhiễm; cách chăm sóc dinh dưỡng cho người cao tuổi để bảo đảm sức khỏe.

Buổi truyền thông không chỉ giúp người cao tuổi có thêm kiến thức về các bệnh thường mắc phải, biết cách phòng tránh và chăm sóc bản thân, mà còn có kiến thức hướng dẫn, giúp đỡ, chăm sóc nhau để có tuổi già sống vui khỏe, sống có ích cùng con cháu.
HÀ ANH

THÀNH PHỐ, THÁI THỤY

Tăng cường quản lý thu, chi đầu năm học mới

(Xem trang 3)



Học sinh Trường Tiểu học Trần Lâm (thành phố Thái Bình) đọc sách tại thư viện.

Phát triển bền vững khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Tiên Hải

(Xem trang 2)